

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN THẠNH TRỊ
Số: 41 /BC - TA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Trị, ngày 08 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO

Công tác thụ lý, xét xử các loại án 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác trọng tâm 06 tháng cuối năm 2018

Thực hiện chương trình công tác năm 2018. Tòa án nhân dân huyện Thanh Trị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 06 tháng đầu năm 2018 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC 06 THÁNG ĐẦU NĂM

1. Công tác thụ lý, giải quyết, xét xử các loại án

Tòa án nhân dân huyện thụ lý 263 vụ án các loại, giải quyết 185 vụ, đạt tỷ lệ 70,3%; trong đó hòa giải thành 85 vụ.

So với cùng kỳ số án thụ lý tăng 06 vụ (263/257 vụ), giải quyết tăng 09 vụ (185/176 vụ); hòa giải thành tăng 07 vụ (85/78 vụ).

Số án còn chuyên 06 tháng cuối năm 78 vụ trong hạn luật định.

Thụ lý và giải quyết từng loại án cụ thể như sau:

- **Án hình sự:** Thụ lý 08 vụ, 09 bị cáo gồm tội cố ý gây thương tích 04 vụ, tội trộm cắp tài sản 03 vụ và tội giao cấu với trẻ em 01 vụ; giải quyết 08 vụ, 09 bị cáo, đạt tỷ lệ 100%. So cùng kỳ số án thụ lý tăng 03 vụ (08/05 vụ) và giải quyết tăng 06 vụ (08/02 vụ).

Các bị cáo bị xét xử Tòa án tuyên hình phạt tù cao nhất 04 năm và thấp nhất 06 tháng tù, nhìn chung mức hình phạt tù đã đánh giá đúng tính chất hành vi phạm tội của các bị cáo góp phần vào công tác phòng chống tội phạm tại địa phương.

- **Án dân sự:** (gồm dân sự, hôn nhân gia đình và kinh doanh thương mại).

Thụ lý 255 vụ, giải quyết 177 vụ, đạt tỷ lệ 69,4%. So cùng kỳ thụ lý tăng 05 (255/250) vụ và giải quyết tăng 05 vụ (177/172 vụ).

Việc giải quyết các vụ án dân sự công tác hòa giải luôn được chú trọng, hướng dẫn các đương sự thực hiện đúng nghĩa vụ về cung cấp chứng cứ, tài liệu



của vụ án; đồng thời Tòa án chủ động xác minh, thu thập chứng cứ trong những trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự, phối hợp với các cơ quan hữu quan nhằm giải quyết nhanh các vụ án.

- **Án hành chính:** Không có thụ lý.

- Chất lượng giải quyết án: Y án 11,5 vụ, sửa án 02 vụ (chiếm tỷ lệ 1,08%) và hủy án 1,5 vụ (chiếm tỷ lệ 0,8%); án sửa và hủy đều trong phạm vi của Tòa án tối cao cho phép. So cùng kỳ án sửa giảm 01 vụ và án hủy giảm 0,5 vụ.

2. Công tác thi hành án hình sự

Tổng số người bị kết án đối với bản án có hiệu lực pháp luật 07 người đã ra quyết định thi hành án phạt tù 05 bị án và ủy thác thi hành án 02 bị án, việc ra quyết định thi hành án đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

3. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Công tác tiếp công dân được thực hiện thường xuyên đã tiếp 106 lượt công dân tại trụ sở cơ quan, nội dung liên quan thủ tục khởi kiện, thủ tục giải quyết từng loại án, so cùng kỳ tăng 26 lượt (106/80 lượt).

Trong 06 tháng đầu năm Tòa án thụ lý 01 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền đã giải quyết đúng quy định của pháp luật.

4. Công tác Hội thẩm nhân dân

Tòa án và Đoàn Hội thẩm có sự phối hợp chặt chẽ, khi được mời xét xử đa số các Hội thẩm tham gia đầy đủ, không có trường hợp hoãn phiên tòa do thiếu Hội thẩm.

Khi xét xử Hội thẩm luôn phát huy tinh thần trách nhiệm cùng với Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa tiến hành xét hỏi tại phiên tòa để làm rõ nội dung vụ án.

Hội thẩm có tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo nguyên tắc độc lập trong xét xử và chỉ tuân theo pháp luật.

Trong 06 tháng đầu năm có 86 lượt Hội thẩm tham gia xét xử tại Tòa án và có 16 Hội thẩm tham gia tập huấn nghiệp vụ xét xử do Tòa án tỉnh tổ chức.

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong 06 tháng đầu năm đơn vị giải quyết 185 vụ việc, số án giải quyết tăng so với cùng kỳ.

Án hình sự giải quyết đạt tỷ lệ 100%, không để xảy ra xét xử oan hoặc bỏ lọt tội phạm; công tác thi hành án phạt tù đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Số vụ việc dân sự giải quyết phân lớn được sự đồng tình của các bên tranh chấp và số vụ hòa giải thành tăng 0,9% so với cùng kỳ.

Bên cạnh kết quả đạt được, mặc dù án hủy và sửa trong phạm vi cho phép nhưng chưa giải quyết triệt để.

Nguyên nhân ưu điểm:

Lãnh đạo Tòa án huyện đã quán triệt đầy đủ các chỉ đạo của Tòa án nhân dân tỉnh, kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch và bám sát đặc điểm tình hình của địa phương tổ chức triển khai có hiệu quả công tác xét xử.

Chất lượng hoạt động các mặt công tác đảm bảo theo kế hoạch đề ra, tiến độ giải quyết án đạt cao so với cùng kỳ.

Cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nguyên nhân của hạn chế:

Có một số trường hợp đương sự không hợp tác trong việc thẩm định, đo đạc, định giá, từ đó gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án, một số ít Thẩm phán còn chủ quan thu thập chứng cứ và đánh giá chứng cứ chưa đầy đủ, dẫn đến chất lượng một số vụ án dân sự chưa đảm bảo.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 06 THÁNG CUỐI NĂM 2018

Tòa án nhân dân huyện xác định cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với công việc được giao và ý thức phục vụ nhân dân.

- Tiếp tục thực hiện 14 giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết án theo Kế hoạch số 03/KH-TA ngày 28/11/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng, trong đó cần thực hiện nghiêm việc công khai bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân.

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ đối với các Thẩm phán, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải quyết án; đảm bảo các phán quyết của Tòa án đúng pháp luật, chú trọng chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; tập trung làm tốt công tác hòa giải

các vụ án dân sự, tăng cường đối thoại trong giải quyết án hành chính và tổ chức tốt phiên tòa rút kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng xét xử của Thẩm phán.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn trong thực hiện công tác thẩm định, giám định, cung cấp chứng cứ tạo điều kiện cho Tòa án đưa vụ án ra giải quyết trong thời hạn luật định.

Phấn đấu đến cuối năm:

Án hình sự giải quyết từ 90% trở lên.

Án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại và lao động giải quyết từ 85%.

Án hành chính giải quyết từ 80%.

Đảm bảo 100% các bản án, quyết định của Tòa án ban hành đúng hạn luật định.

Các quyết định thi hành án phạt tù ban hành đúng thời hạn.

Hạn chế thấp nhất các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán; không để xảy ra kết án oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm, áp dụng án treo không đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp.

Trên đây là kết quả công tác 06 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện Thạnh Trị, xin báo cáo trước kỳ họp thứ 06 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- TT UBND huyện;
- Lưu VT, VP.

CHÁNH ÁN



Nguyễn Hoàng Nam